

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

ANAN - เทคนิค Target 100

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

งานสัมมนาในวันที่ 23 กันยายน นี้ รับโทรไปจอง สำรองที่นั่งก่อนจะเต็มนะ (ที่ M-Academy ..Big C ราชดำริ ชั้น 6) โทร. สำรองที่นั่ง 02-090-8912, 02-656-8229 งานนี้ “ฟรี” ตลอดงานครับ (และอย่าลืม เอกสารสำหรับเปิดพอร์ต เพื่อได้สิทธิ์ ในการเข้า UIA รุ่น 4 นะ)... แล้วไปว่ากันในงานครับ ช่วงเช้า จะเป็นสัมมนาเรื่องหุ้น โดยทีมงานกลยุทธ์ด้านปัจจัยพื้นฐาน ซึ่งจะมีการเอาหุ้นตัวไหนอย่างไรไปฝากท่านนักลงทุนกันบ้าง ก็รอดตามกันครับ... ส่วนช่วงบ่าย เห็นอเมซงขอโชว์เดี่ยวสักงานก็แล้วกันครับ หวังว่าท่านนักลงทุน หรือแฟนคลับประจำคอลัมน์ คงจะให้การต้อนรับเหมือนเดิมนะ (ไม่แน่ใจว่าเรตติ้ง ยังดีอยู่หรือเปล่า)... ซึ่งในช่วงบ่ายนี้ จะออกแนวกึ่งๆ สัมมนา กึ่งๆ Workshop นะครับ และถ้ามีเวลาเหลือ จะเปิดโอกาสให้ท่านได้ถามถึงรายตัวกันให้มากที่สุด เท่าที่เห็นอเมซงจะตอบได้นะครับ อ้อ ลืมบอกไปว่า กึ่งๆ Workshop นั้น เห็นอเมซงจะแนะนำวิธีอ่านแนวโน้มหุ้นอย่างง่ายๆ ให้ท่านเอาไปใช้ และวิธีวิเคราะห์หุ้นแบบหวังกินค่าโตๆ ให้อีกด้วย เมื่อวันหน้า ท่านจะเอาไปใช้เอง โดยที่ไม่ต้องไปขอรู้นจากใครที่ไหน ไม่ยากครับ แค่มิวินัยในทางเทคนิค หาหุ้น แล้ว “จัดหนัก Target 100” จะไม่ยากอีกต่อไป ส่วนเรื่องของกรวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น หากท่านใดที่ยังไม่เคยเรียน หรือ เคยเรียนแล้วยังไม่เข้าใจดี ก็ลงชื่อเพื่อเข้าอบรมหลักสูตรการลงทุนของ UIA. ได้เลยครับ แต่นั่นก็ตามเงื่อนไขว่า ท่านต้องยังไม่เคยเป็นลูกค้าของ UOBKH มาก่อน และต้องเข้าเป็นลูกค้าของ UOBKH ในวันงานสัมมนา เพื่อได้สิทธิ์ครับ

ดูตามเกม...

ถ้าจะถามหาเรื่องราวในการจะเปิดเกม ที่จะเล่นราคาขึ้นได้ไกลๆ นั้น อย่าเลย อาจจะไม่มีอะไรให้ได้เล่นตามแนวๆ ละ... เกมนี้ อาจตามเทคนิคอย่างเดียวไปก่อน แล้วก็ยังหวัง Target 100

- แนวรับ : ... 5.55-5.50 หรือ ไม่ควรต่ำกว่า 5.40 ไว้ก่อนด้วย จึงจะถูกทาง
- เป้าหมาย : ... ว่ากันที่ Target 100 ก็ต้องมองกันไว้ที่ระดับ 10.0-10.4 กันไว้

Price Chart...(ANAN)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ANAN... ยังเรียกว่า เป็นราคาต้นๆ ของรูปแบบ Bullish Pattern in MA. เลยก็ว่าได้ละครับ ซึ่งถ้าไม่มีการพลิกลงมาต่ำกว่า 5.40 เสียก่อน ก็ยังสวยอยู่ หรือถ้าจะว่ากันตามสัญญาณ หากเส้น MA5days ไม่มีการตัดเส้น MA10days ลงมาเสียก่อน ก็ยังถือว่าใช้ได้ เพราะบางครั้ง หากราคาลงมาต่ำกว่า 5.40 แต่ดูแล้ว MA5days ไม่ตัด MA10days ลงมา ก็เรียกว่า ยังไม่เสีย แต่ความน่าจะเป็นตอนนี้ ความแข็งแกร่งของ MA. ในระยะสั้น ตั้งแต่ 5 10 25 ดูออกจะแข็งแกร่ง หรือมีแนวโน้มที่แข็งแกร่ง การอ่อนตัวก็อาจจะไม่ลึกมากนัก แต่การขึ้นนั้น จะขึ้นแรง หรือ ขึ้นไม่แรง ก็ไม่ใช่ประเด็นจริงๆ แล้ว อย่กให้ค่อยๆ ขึ้นเรื่อยๆ จะดูดีกว่านะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือแนะนำให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน